



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมสุขภาพจิต กองบริหารทรัพยากรบุคคล โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๘๑๙๓

ที่ สธ ๐๘๐๓.๓/ว ๗๕๖

วันที่ ๖๓

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

เรียน ผู้อำนวยการกอง/โรงพยาบาล/สถาบัน ในสังกัดกรมสุขภาพจิต

ตามที่กรมสุขภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

กรมสุขภาพจิต ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ แล้ว ตามประกาศกรมสุขภาพจิตที่แนบ ดังนั้น จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการดังกล่าวรับทราบพร้อมทั้งเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด ด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

(นายจุมภฏ พรหมเสิดา)

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต



ประกาศกรมสุภาพจิต

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์

ตามที่กรมสุภาพจิตประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตามประกาศกรมสุภาพจิต
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว กรมสุภาพจิตจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ
การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับ
ที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ และกำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ รวมถึง
วิธีการคัดเลือก ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน ๒ ตำแหน่ง รวม ๓ ราย
ตามรายละเอียดแนบท้าย
๒. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ตามรายละเอียดแนบท้าย
๓. วิธีการคัดเลือก
 - พิจารณาตามเกณฑ์การประเมินเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ประเมินผลงานและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ฉบับปรับปรุง
ธันวาคม ๒๕๖๐ ตามที่ อ.ก.พ. กรมสุภาพจิต กำหนด
 - การสัมภาษณ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวก่อนเวลาสัมภาษณ์ ไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และ
หากไม่มา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ไม่ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขั้น
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นดังกล่าว โดยกรมสุภาพจิตจะประกาศผลการคัดเลือกให้ทราบ
ในภายหลัง ทาง www.hr.dmh.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจุมภฏ พรหมสีดา)

รองอธิบดีกรมสุภาพจิต

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุภาพจิต

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
(แนบท้ายประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

ลำดับ	ตำแหน่งที่คัดเลือก	ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์	วัน เวลา และสถานที่
๑	นักจิตวิทยาคลินิกเชี่ยวชาญ (ด้านจิตวิทยา) ตำแหน่งเลขที่ ๓๓๒๔ กรมสุขภาพจิต	นางสาวประภาศรี ปัญญาวิชชัย นักจิตวิทยาคลินิก ชำนาญการพิเศษ (ด้านจิตวิทยา) กองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต	๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กองบริหารทรัพยากร บุคคล ๑ กรมสุขภาพจิต
๒.	นักสังคมสงเคราะห์เชี่ยวชาญ (ด้านสังคมสงเคราะห์) ตำแหน่งเลขที่ ๑๗๙๓ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์	๑. นางสาวภััสสร อรุณศรี นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านสังคมสงเคราะห์) โรงพยาบาลศรีธัญญา	๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ รพ.ศรีธัญญา ในรูปแบบการประชุม ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings
		๒. นายสมนึก อันทรวงศ์ นักสังคมสงเคราะห์ ชำนาญการพิเศษ (ด้านสังคมสงเคราะห์) สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์	๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สถาบันพัฒนาการเด็ก ราชนครินทร์ ในรูปแบบการประชุม ทางไกลผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings